

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TỈNH BẮC KẠN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 29 /BC-TA

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO**

**Tổng kết công tác Hội thẩm Tòa án nhân dân  
tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2016-2021**

**I. Về tình hình hoạt động của Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021**

**1. Công tác bầu Hội thẩm:**

- Căn cứ vào kết quả bầu cử của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng số Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh (gọi tắt là Hội thẩm) gồm có 22 vị, trong đó: Nam 11 vị, nữ 11 vị; 100% Hội thẩm là cán bộ đương chức và đảng viên.

Về cơ cấu ngành: Hội thẩm là cán bộ đoàn thể có 07 vị (chiếm 31,8%); giáo viên có 01 vị (chiếm 4,5%); các sở, ban, ngành 14 vị (chiếm 63,6%).

Về trình độ học vấn: Thạc sỹ 01 vị (4,5%), đại học 20 vị (chiếm 91%), cao đẳng 01 vị (chiếm 4,5%). Có 05 vị Hội thẩm tốt nghiệp Đại học Luật.

Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị 09 vị (chiếm 40,9%), trung cấp lý luận chính trị 06 vị (chiếm 27,3%), sơ cấp 07 vị (chiếm 31,8%).

Đoàn Hội thẩm đã tiến hành bầu ra Trưởng đoàn và Phó trưởng đoàn, xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Trưởng, Phó đoàn. Hầu hết các vị Hội thẩm có trình độ đại học trở lên, hoạt động nhiều lĩnh vực như: Quản lý nhà nước, kinh tế, văn hóa xã hội, các tổ chức đoàn thể. Nhìn chung, về cơ cấu Hội thẩm đáp ứng đầy đủ về nghề nghiệp, năng lực theo đúng quy định của pháp luật. Các vị Hội thẩm đều có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, nắm vững các quy định của pháp luật, chủ động sắp xếp công việc để nghiên cứu hồ sơ khi được phân công và tham gia xét xử nghiêm túc góp phần đảm bảo công tác xét xử tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và của Tòa án nhân dân tỉnh.



## ***2. Công tác tham gia xét xử của Hội thẩm***

Trong nhiệm kỳ, các vị Hội thẩm đã tích cực tham gia công tác xét xử với tinh thần nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao. Mặc dù các vị Hội thẩm đều đang công tác, kiêm nhiệm nhiều công việc chuyên môn, một số vị giữ các cương vị cao trong các cơ quan, đoàn thể nhưng khi Toà án có yêu cầu tham gia xét xử, các vị Hội thẩm đều tham gia nhiệt tình.

Chủ động sắp xếp thời gian nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử, nhất là tham gia các vụ án xét xử lưu động. Đây là dịp để cho Hội thẩm thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Bằng các hoạt động của mình các vị Hội thẩm là những hạt nhân nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã đóng góp tích cực vào việc giáo dục công dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, giáo dục ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác ở địa phương và cơ quan, đơn vị mình công tác.

Trước khi tham gia xét xử, các vị Hội thẩm đã giành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, lắng nghe ý kiến, dư luận trong quần chúng nhân dân. Khi tham gia xét xử đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, quan trọng và phù hợp với pháp luật thông qua việc hiểu rõ tình hình thực tế về trình độ văn hóa, phong tục tập quán, tâm tư nguyện vọng và dư luận quần chúng quan tâm liên quan đến vụ án, góp phần quan trọng cho việc vận dụng đường lối phù hợp với từng vụ án. Từ đó có quan điểm, chính kiến phù hợp thực tế khách quan sát với đời sống xã hội, đóng góp vào phán quyết của Hội đồng xét xử thấu tình, đạt lý.

Các vị Hội thẩm đã tham gia xét xử 100% các vụ án khi được Tòa án tỉnh phân công, không có vụ án nào phải hoãn phiên tòa vì lý do thiếu Hội thẩm. Khi tham gia xét xử, các vị Hội thẩm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện được tính độc lập trong quá trình xét xử, tuân thủ các quy định của pháp luật, không có sự vi phạm pháp luật tố tụng; đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của Hội thẩm do pháp luật quy định. Cùng Tòa án giải quyết tốt các vụ án, những bản án quyết định đều thấu tình, đạt lý, có căn cứ pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các bản án và quyết định của pháp luật đều thể hiện sự nhất trí cao giữa Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và các Hội thẩm.

Với tư cách là người tham gia hoạt động xét xử, các vị Hội thẩm có điều kiện tiếp cận trực tiếp đối với người thật, việc thật nên hiểu được tính chất và các tình tiết cụ thể của từng vụ án. Do vậy, khi tham gia xét xử phán quyết của hội đồng xét xử đảm bảo được tính khách quan, toàn diện đúng với các quy định của pháp luật giúp cho hoạt động xét xử đảm bảo nguyên tắc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật góp phần giữ gìn kỷ cương xã hội, không để các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức xã hội và Nhà nước bị xâm phạm; hạn chế mức thấp nhất tình trạng án bị hủy, sửa.



Các vị Hội thẩm luôn gương mẫu trong sinh hoạt, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, không có Hội thẩm nào vi phạm pháp luật.

Trong nhiệm kỳ, Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh tham gia xét xử được tổng số: 392 lượt, trong đó: Án Hình sự: 288 lượt; án Dân sự, Hôn nhân gia đình: 86 lượt; án Hành chính: 18 lượt. Không có vụ án bị sửa, hủy.

Trong đó, tiêu biểu như một số Hội thẩm có số lượt tham gia xét xử nhiều như: hội thẩm Vi Thanh Cẩm 63 lượt; hội thẩm Nguyễn Văn Huyền 39 lượt; hội thẩm Bé Ngọc Hùng 37 lượt, hội thẩm La Thị Huệ 35 lượt...

Số Hội thẩm trong nhiệm kỳ tham gia xét xử dưới 10 lượt có 03 đồng chí (chiếm 13,6%).

### ***3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho Hội thẩm***

Bên cạnh công tác quản lý Hội thẩm, công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm cũng luôn được chú trọng, hằng năm Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức từ 01 đến 02 đợt tập huấn nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm nhân dân nhằm nâng cao nghiệp vụ, xét xử. Qua các lớp tập huấn Hội thẩm được nâng cao về kiến thức pháp luật, về kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng xét xử..., đồng thời cập nhật kịp thời những văn bản pháp luật mới và được trao đổi trực tiếp với Báo cáo viên, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn xét xử. Số Hội thẩm tham gia các buổi tập huấn đạt trên 90%.

### ***4. Công tác quản lý Hội thẩm***

Việc thực hiện quy chế của Đoàn Hội thẩm được duy trì, Trưởng phó Đoàn tổ chức hội ý, thảo luận khi có sự việc phát sinh. Xây dựng và duy trì tốt Quỹ của Đoàn, thường xuyên giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ và chia sẻ, động viên khi cá nhân và người thân của Hội thẩm ốm đau, hoạn nạn,...

Hằng năm, Đoàn Hội thẩm đều có báo cáo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động, đồng thời đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của năm tiếp theo để góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Tòa án tỉnh đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã có 12 lượt cá nhân được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng Giấy khen, 05 lượt cá nhân được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen cho Hội thẩm có thành tích xuất sắc trong việc tham gia xét xử, từ đó đã động viên tinh thần và đảm bảo quyền lợi cho Hội thẩm.

### ***5. Kinh phí hoạt động, trang phục và chế độ phụ cấp của Hội thẩm***

Về thực hiện chế độ đối với Hội thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ các chế độ, kinh phí cho Hội thẩm như: trang phục tham gia xét xử; chế độ phiên tòa; kinh phí cho các Trưởng, Phó Đoàn và kinh phí cho tập huấn, đào tạo đúng theo quy định.

## **II. Những tồn tại, hạn chế và chế độ phụ cấp của Hội thẩm**

### **1. Ưu điểm:**

Công tác Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và sự phối hợp trực tiếp của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã tạo mọi điều kiện trong hoạt động xét xử.

Các đồng chí Hội thẩm luôn có tư tưởng lập trường kiên định, vững vàng; thể hiện được bản lĩnh, nguyên tắc độc lập khi tham gia xét xử; xác định được nhiệm vụ tham gia xét xử các loại vụ án, kiên quyết đấu tranh bảo vệ pháp luật, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Đội ngũ Hội thẩm 100% là cán bộ công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đoàn thể, có chức vụ, có trình độ, kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn, từ đó dễ dàng tiếp cận với công tác xét xử các loại án.

Khi tham gia xét xử Hội thẩm được hưởng phụ cấp xét xử của từng vụ án mà Hội thẩm đã tham gia, được tham gia tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu và đảm bảo các chế độ theo quy định.

### **2. Một số khó khăn, tồn tại, hạn chế**

Hội thẩm ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau nên công tác quản lý Hội thẩm gặp nhiều khó khăn.

Kinh phí hoạt động để tổ chức họp, sơ kết, tổng kết, trao đổi thông tin còn hạn chế; chưa thường xuyên tổ chức được các cuộc họp, buổi giao lưu để đánh giá kết quả công tác cũng như trao đổi kinh nghiệm xét xử và giải quyết các vấn đề về hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Hội thẩm tham gia xét xử chưa đồng đều, một số Hội thẩm thường xuyên phải đi công tác hoặc bận công việc chuyên môn tại cơ quan, đơn vị nên khi được Tòa án nhân dân tỉnh mời tham gia xét xử thì không tham gia xét xử được.

Việc nghiên cứu hồ sơ án trước khi xét xử còn hạn chế, nên tham gia xét xử nhiều khi gặp khó khăn, bị động nhất là đối với những vụ án có nhiều tình tiết phức tạp.

Một số ít cơ quan, đơn vị chưa tạo điều kiện về thời gian để Hội thẩm tham gia xét xử khi được Tòa án mời. Số lượng Hội thẩm tham gia các lớp tập huấn do Tòa án tỉnh tổ chức chưa đầy đủ.



### **3. Nguyên nhân**

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do đặc thù công việc, công tác tổ chức cán bộ ở mỗi đơn vị khác nhau. Hơn nữa, do bận công tác chuyên môn nên nhiều đồng chí Hội thẩm chưa có kế hoạch sắp xếp công việc dành thời gian nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử phiên tòa hoặc tham gia các lớp hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ,...

### **III. Đề xuất, kiến nghị**

#### **1. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh**

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ về kinh phí để Đoàn Hội thẩm hoạt động có hiệu quả.

#### **2. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi Hội thẩm công tác**

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi Hội thẩm công tác nêu cao vai trò của việc tham gia xét xử của Hội thẩm là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cần quan tâm và tạo điều kiện về thời gian, phương tiện, cơ sở vật chất để Hội thẩm nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

#### **3. Đối với các vị Hội thẩm**

Thường xuyên nghiên cứu tìm hiểu và trao đổi kiến thức pháp luật, kỹ năng xét xử để góp phần nâng cao chất lượng xét xử; chủ động sắp xếp thời gian, công việc của cơ quan để nghiên cứu hồ sơ, tài liệu vụ án, các văn bản quy định liên quan trước khi xét xử, tham dự đầy đủ các phiên tòa khi có giấy mời của Tòa án; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xét xử và các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao...do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2016-2021./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Hội thẩm TAND tỉnh;
- Lãnh đạo TAND tỉnh;
- Lưu: VT, TCCB.

**CHÁNH ÁN**



**Lương Văn Cường**